

# Khám nam khoa tổng quát và gợi ý cơ sở uy tín

Khám nam khoa là xét nghiệm, thăm khám cơ quan sinh của cánh mày râu nhằm giúp cánh mày râu theo dõi được hiện tượng sức khỏe sinh lý, sinh con của bản thân. Quá trình khám bệnh nam khoa gồm các gì, có những danh mục nào Căn cứ vào mục đích thăm khám cũng như chẩn đoán.

## Một. Khám nam khoa bao gồm các gì ?

Phác đồ cũng như danh mục khám bệnh nam giới với từng bệnh nhân là khác biệt nhau, mục đích sơ lược là kiểm tra sức khỏe sinh sản, sàng lọc một số bệnh mối quan hệ như : viêm niệu đạo, nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh viêm bao quy đầu, bệnh viêm tinh hoàn, bị viêm bàng quang, bệnh tiền liệt tuyến, tinh hoàn ẩn, một số bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục ( bệnh xã hội ), tình hình thay đổi bản tính, rối loạn khả năng cương dương,...

Khám chữa bệnh nam khoa được khuyên rằng nên thực hiện theo chu kỳ

Nếu bạn đang vấn đề khám chữa bệnh nam khoa bao gồm một số gì thì có nguy cơ chia các danh mục thăm khám thành 3 nhóm chủ yếu sau :

### Một.1. Xét nghiệm tổng quát

Ở đây, bác sĩ chuyên khoa sẽ tiến hành thăm khám tổng quát, đo các chỉ số cơ bản của cơ thể như : chiều dài, cân trầm trọng, huyết áp, nhịp tim, ổ bụng,...

Đi kèm đó, bệnh nhân sẽ trao đổi với chuyên gia về hiện tượng sức khỏe, chức năng sinh sản, tiền sử bệnh mối liên quan tới bộ phận sinh dục cùng với các triệu chứng, triệu chứng liên quan. Một số kiến thức này cực kỳ cần thiết để chuyên gia có nhận xét cơ bản về tình trạng sức khỏe khám bệnh nam khoa, Do đó chỉ dẫn danh mục khám cùng với xét nghiệm cụ thể, quan trọng.

[phòng khám 11 thái hà có tốt không](#)

[chi phí chữa rò hậu môn](#)

[trĩ lỗi ra ngoài phải làm sao](#)

[địa chỉ chữa rò hậu môn](#)

[đi cầu ra máu khám ở đâu](#)

[cách làm co búi trĩ ngoài](#)

[cách điều trị bệnh trĩ](#)

[trĩ nội](#)

[viêm bao quy đầu khám ở đâu](#)

[chi phí chữa xuất tinh sớm](#)

[khám nam khoa giá bao nhiêu](#)

[điều trị bệnh nam khoa](#)

[bệnh viện khám buổi tối](#)

[bệnh đái buốt](#)

[khám tinh hoàn ở đâu](#)

[địa chỉ chữa liệt dương](#)

[giãn tĩnh mạch tinh hoàn](#)

[phẫu thuật trị hôi nách hết bao nhiêu tiền](#)

[khám hiếm muộn ở hà nội](#)

## **Một.2. Thăm khám bộ phận sinh sản**

Chuyên gia sẽ khám thẳng bộ phận sinh sản của bạn nam để phát hiện những triệu chứng thất thường như :

- Ổ viêm loét, thương tổn hay u cục tại bộ phận sinh sản nam giới.
- Da bao quy đầu không bình thường : dài, hẹp, có nốt sần,...
- Nhiễm trùng, phình to hay dấu hiệu nhận biết đặc trưng khác của bệnh nhiễm trùng cơ quan sinh dục, bệnh xã hội.
- Xét nghiệm tinh hoàn có mắc ẩn không cũng như khối u Nếu có.

Kiểm tra khám nam khoa là danh mục thăm khám quan trọng

## **1.3. Xét nghiệm nam khoa**

Đây là danh mục khám bệnh nam khoa cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa không nhỏ trong phản hồi, kết luận chứng bệnh, Bên cạnh đó giải đáp một số khúc bị mà bác sĩ nghi ngờ trong khi thăm khám cơ quan sinh sản trước đó. Do đó không cần phải người bị bệnh khám bệnh nam khoa nào cũng được chỉ định tiến hành một số xét nghiệm như nhau.

Các xét nghiệm nam khoa thường hay nên thực hiện gồm có :

Xét nghiệm tinh trùng

Bạn sẽ được chỉ định sử dụng mẫu tinh trùng của mình để phân tích tinh trùng quần áo. Đây là kiểm tra cấp thiết nhất phản ánh chính xác khả năng sinh con, sinh dục của phái mạnh. Cụ thể, phân tích tinh binh quần áo sẽ đưa ra một số thông số về : lượng tinh trùng, hình dạng, chức năng di chuyển của tinh trùng,...

Nam có kết trái phân tích tinh binh quần áo bình thường cho rằng chức năng sinh con không bắt gặp thắc mắc gì. Còn Nếu tinh binh ít, dị tật cấu tạo, tinh binh yếu thì khả năng sinh sản suy giảm, Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho không ít đôi hai vợ chồng vô sinh, hiếm muộn.

Đôi khi cần phải thăm khám tinh dịch rất nhiều lần để cho hiệu quả chính xác nhất.

Thăm khám hormone

Kiểm tra định lượng hormone sinh dục nam giới testosterone cùng các hormone liên quan tới chức

năng sinh lý, quá trình sản xuất tinh binh cũng cực kỳ quan trọng trong khám nam khoa. Kết trái không bình thường sẽ được chỉ định xét nghiệm, kiểm tra chuyên kỹ hơn để đánh giá mức độ chi phối cùng với tìm biện pháp khắc phục.

Thăm khám hormone đấng mày râu thường hay được chỉ dẫn trong khám chữa bệnh nam khoa

Kết trái thăm khám hormone nam cùng kết trái xét nghiệm cơ quan sinh dục bạn nam giúp cho sàng lọc các chứng bệnh và nguyên nhân thường thấy dẫn tới vô sinh, hiếm muộn ở bạn nam như : biến đổi hormone, dị tật cấu trúc hoặc không bình thường trong quá trình sinh tinh, giãn tĩnh mạch trên tinh hoàn,...

Xét nghiệm di truyền

Đây không cần phải là kiểm tra thường quy trong khám bệnh nam khoa, nhưng sẽ được chỉ dẫn khi bác sĩ nên tìm nguyên nhân mối quan hệ tới sức khỏe có con, câu hỏi về tinh trùng, tinh binh của người bệnh dựa theo kết quả thăm khám trước đây.

Thăm khám kháng thể kháng tinh binh

Đây là xét nghiệm quan trọng có thể nhận thấy được người bệnh bắt gặp bản khoăn về sinh lý cùng với uy tín tinh trùng. Kháng thể do hệ miễn dịch cơ thể cơ thể sản sinh nhằm diệt trừ nguyên do lạ dẫn tới hại cho cơ thể. Tại đây, cơ thể tưởng nhầm tinh binh do tinh hoàn tạo ra là nguyên nhân lạ, dẫn đến sản xuất kháng thể tiêu diệt chúng.

Tình trạng này ngăn cản việc thụ thai bởi vì tinh trùng không đến được trứng, là căn nguyên có khả năng gây ra bệnh vô sinh.

Danh mục khám bệnh nam khoa ở mỗi người là không giống nhau

Thăm khám nước tiểu

Nếu mà nghi ngờ số lượng tinh binh của phái mạnh thất thường bởi vì bản tinh ngược dòng, trong thăm khám nam khoa, bác sĩ chuyên khoa có thể chỉ định thực hiện xét nghiệm nước tiểu.

Siêu âm

Siêu âm bìu, siêu âm dương vật,... chấp nhận bác sĩ chuyên khoa xem xét dáng hình, cấu tạo phía bên trong của cơ quan sinh dục đàn ông, Từ đó nhận biết một số bất thường cấu trúc đe dọa đến khả năng sinh con.

Kiểm tra máu, thăm khám dịch lỗ sáo

Sàng lọc những bệnh viêm nhiễm, bệnh lây nhiễm qua những con đường tình dục, tổn thương hoặc khối u bất thường.

## **2. Đi thăm khám nam khoa ở đâu là tốt nhất ?**

Chọn cơ sở khám chữa bệnh nam khoa tốt nhất rất cấp thiết, không những giúp cho bạn nam yên tâm thư giãn thực hiện mà còn ý muốn tới hiệu quả thăm khám, sàng lọc bệnh và điều trị Nếu mà có.

Phòng khám chuyên khoa là cơ sở khám bệnh nam khoa tin cậy, chất lượng trên cả nước bởi :

- Hệ thống y chuyên gia, bác sĩ nam khoa có giàu kinh nghiệm trong xét nghiệm trị bệnh, không

ngừng update những tin tức y tế cùng với phương pháp xét nghiệm, trị bệnh mới.

- Thiết bị máy móc, trang thiết bị khám cùng với chữa trị tiên tiến, chủ yếu được nhập khẩu từ các nước có nền y học tiến triển, được chứng nhận của Bộ y khoa.
- Dịch vụ thăm khám nam khoa tốt, giúp cho quý khách nhận thấy bệnh chính xác, nhanh chóng, được tư vấn chăm sóc sức khỏe chính mình cũng như phương trị tối ưu.
- Mức phí chữa trị bệnh hợp lý, được hỗ trợ chi trả BHYT theo nguyên tắc của Bộ y học.

Khám chữa bệnh nam khoa uy tín, tin cậy ở bệnh viện chuyên khoa

Rất nhiều người bệnh bạn nam đã từng tin nhiệm chọn lựa bệnh viện chuyên khoa để thăm khám, điều trị bản khoăn sức khỏe tình dục, sinh con bị phải và đạt được kết trái điều trị tốt. Đây là các lý bởi hình thành tin cậy, thương hiệu của bệnh viện được người dùng cả nước phản hồi lớn và tin tưởng.